



ที่ 21/2567

ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ เสนอให้จังหวัดโอกินาวะ รื้อฟื้นงานเทศกาลไทย
เพื่อเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนระหว่างกัน

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 นายโกศล สถิตธรรมจิตร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นาย Yoshimi TERUYA รองผู้ว่าราชการจังหวัดโอกินาวะ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และในการนี้ได้แสดงความพร้อมที่จะผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมกับจังหวัดโอกินาวะ อาทิ การแลกเปลี่ยนระหว่างภาคธุรกิจและการศึกษาของทั้งสองฝ่าย และการเสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อปูทางไปสู่การเป็นเมืองพี่เมืองน้องกับจังหวัดของไทยที่มีความคล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ ยังได้แสดงความประสงค์ให้จังหวัดโอกินาวะรื้อฟื้นการจัดงาน “เทศกาลไทยโอกินาวะ” โดยอาศัยโอกาสที่สายการบินไทยแอร์เอเชียเปิดเที่ยวบินตรง กรุงเทพมหานคร - โอกินาวะ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดโอกินาวะได้แสดงความยินดีกับการเปิดเที่ยวบินตรงฯ และแสดงความชื่นชมความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับจังหวัดโอกินาวะ ซึ่งดำเนินมาอย่างยาวนานกว่า 600 ปี ตั้งแต่สมัยอยุธยาที่อาณาจักรริวกิว โดยมีเหล่าอาวาโมริของจังหวัดโอกินาวะที่ใช้ชาวไทยเป็นวัตถุติดหลัก เป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ พร้อมกันนี้ได้แสดงความพร้อมที่จะกระชับความสัมพันธ์กับไทย โดยเฉพาะในด้านการค้าและการท่องเที่ยว

อนึ่ง ในการเยือนจังหวัดโอกินาวะครั้งนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้พบหารือกับนาย Takeshi SAKUMOTO อดีตกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ เมืองนาฮา ด้วย เพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับบทบาทที่ผ่านมาในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโอกินาวะกับประเทศไทย และการให้ความช่วยเหลือดูแลคนไทยในจังหวัดโอกินาวะ นอกจากนี้ ยังได้พบหารือกับนาย Gaku SAKUMOTO ประธานสมาคมผู้ผลิตเหล่าอาวาโมริ เพื่อหาช่องทางเสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างกัน โดยเฉพาะเมื่อคำนึงว่า ปัจจุบันมีเที่ยวบินตรงฯ แล้ว และรัฐบาลไทยเพิ่งออกมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราให้นักธุรกิจญี่ปุ่น เพื่อการติดต่อธุรกิจระยะสั้น 30 วัน โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมสนับสนุนการประสานงานต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและจัดกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการฝ่ายญี่ปุ่น

จังหวัดโอกินาวะได้เคยร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ จัดงาน “เทศกาลไทยโอกินาวะ” ณ ลานกิจกรรม Palette Kumoji เมืองนาฮา เมื่อปี 2562 แต่ได้ยุติการจัดงานดังกล่าวไปตั้งแต่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2563

* * * * *

9 เมษายน 2567

กงสุลใหญ่ฯ เยี่ยมคารวะรองผู้ว่าราชการจังหวัดโอกินาวะ



กงสุลใหญ่ฯหารือกับอดีตกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ เมืองนาฮา



กงสุลใหญ่ฯหารือกับประธานสมาคมผู้ผลิตเหล้าอาวาโมริ

